

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว					
๑.๑ ผู้ที่นำเสนอที่ประชุมฯ					
๑	นายเสกสรรค์ ทองดีป	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๒	นางสาวอรุณย์ภักดิ์ พิทักษ์พงษ์	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๓	นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๔	นายมารุต แก้ววงศ์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๕	นายดิวิษ แสนโกชน	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๖	นายวัชระ จตุพร	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๗	นายเอกชัย แผ่นทอง	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๘	นางสาวศิริกาญจน์ สันพา	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๙	นางสาวจตุพร ตั้งจิตร์วิทยากุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๐	นายรักษิต สุทธิพงษ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๑	นายไพบุลย์ ปะนาเส	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เกษตรศาสตร์ฯ	รองศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๒	นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย	รองศาสตราจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
๑๓	นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร	อาจารย์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๔	นายประกาศิต ทอนช่วย	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๕	นางสาวสุรดา เศรษฐการ	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๖	นางสาวสุทธิดา พงษ์พันธ์งาม	อาจารย์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๗	นายพิชฎะ คำอ้าย	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๘	นางสาวสุวลี ฟองอินทร์	อาจารย์	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๙	นางสาวฐาปณี ใจปินตา	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒๐	นายธีรุตม์ หมั่นวงษ์เทพ	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๒๑	นายรัตนะ ตาแปง	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒๒	นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๒ ผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ					
๒๓	นางเกศราพรธรม พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๓ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๒๔	นางสาวโสภา อำนวยรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๒๕	นางสาววาทิตา พจณภัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๒๖	นางสาววิวิสรา รื่นไวย	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๒๗	นางสาวศุภางค์ คนดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เภสัชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑.๔ ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๒๘	นายบุญลือ ฉิมบ้านไร่	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒๙	นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เกษตรศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๓๐	นายพรพัฒน์ ชีโรโสภณ	อาจารย์	ทันตแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๓๑	นายสิทธิชัย พิมลศรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๓๒	นายวรวรรณ ศรีภักย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ศิลปศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการประเมิน
๓๓	นายบัณฑิตวิทย์ สิริเวชวิริยะ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลการประเมิน
๒. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ					
๓๔	นางวิยะดา รัตนสุวรรณ	อาจารย์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๕	นายปรัชญา นวนแก้ว	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๖	นายไพศาล จีฟู	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๗	นายสุริยา สมจันทร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๘	นายณัฐพล ปันสกุล	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๙	นายสรชัย คำแสน	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๐	นางสาวเข็มพัฒนา ประวัง	อาจารย์	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๑	นายนครเดช ชัยแก้ว	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๒	นางสาวนิรมล พรหมนิล	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๓	นายวารินทร์ มัชฌิมบุรุษ	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๔	นางสาวจุฑามาศ เทพมาลี	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๕	นายพันธ์พัฒน์ บุญมา	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๖	นายอัศนัย เล่งอี	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๗	นายเอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๘	นายไวพจน์ งามสอาด	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔๙	นางสาวเอี่ยมพร วิทยารัฐ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๐	นางสาวภัทรา บุรารักษ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๑	นางสาวนพพร ชัยพิชิต	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๒	นางสาวพนิตนาฏ อุพุดินันท์	อาจารย์	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๕๓	นายภูวดล ดวงโต	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๔	วาทีรอยตรีชาญคณิต อวรณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๕	นางสาววิจิตรา มีเหลือ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๖	นายปฏิพัทธ์ วงศ์เรือง	อาจารย์	สาธารณสุขศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓. ผู้ที่รอผลทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ					
๕๗	นายนิธิศ วณิชบุรณ	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๘	นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธรราดล	อาจารย์	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๕๙	นางสาวสุมนา เหลืองจิติกาญจน	อาจารย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๐	นายธีรชัย อำนาจชลอเจริญ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๑	นายสิทธิชัย ปัญญาใส	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สหเวชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๒	นายณัฐวุฒิ พลอาสา	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๓	นายดำรงศักดิ์ แยมบางหวาย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๔	นายชาญชัย พรหมมี	อาจารย์	บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๕	นางสาวดุจฤดี ปานพรหมมินทร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เกษตรศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๖	นายกมลรัตน์ แนมมณี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๗	นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย	อาจารย์	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๘	นางสาวปาจรรย์ มงคล	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๖๙	นายกิตติศักดิ์ เจริญ	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๐	นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๑	นายอภิชาติ บัวกล้า	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๒	นายวรินทร์ รวมน้ำราญ	อาจารย์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๓	นายอานนท์ พัดเกิด	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๔	นางสาวลอรด์น พัวพิทยาเลิศ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๕	นายยุทธนา วงศาภิ	อาจารย์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๓๖	นายสีอชา ไลดาชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ					
๓๗	นายสิทธิพร สุวรรณมิตร	อาจารย์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๓๘	นายวรเทพ แซ่ล่อง	อาจารย์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๓๙	นางสาวชมนาด สิงห์หันต์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕. ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ					
๔๐	นางสาวลำไย สีหามาตย์	อาจารย์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๑	นางสาวบุญทริกา เทพสุคนธ์	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๒	นางสาวพัชรพรรณ จำนงนิจ	อาจารย์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๓	นายกฤษณะ คูเทียม	อาจารย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๔๔	นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น	อาจารย์	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔